

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สมมุติฐานการศึกษา

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามจำนวน ครัวเรือนละ 1 คน รวม 902 คน จาก 902 ครัวเรือน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 278 คนโดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 : 727)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ของผู้ที่ตอบแบบคำถาม

ตอนที่ 2 เป็นคำถามมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน 8 ด้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปากกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของ ประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงานใช้ F- test โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 278 คน จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัยพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมีที่อยู่อาศัยในหมู่ที่ 9 มีจำนวน 49 คน รองลงมาคือ หมู่ที่ 6 มีจำนวน 45 คน หมู่ที่ 3 มีจำนวน 44 คน หมู่ที่ 4 มีจำนวน 36 คน หมู่ที่ 5 มีจำนวน 36 คน หมู่ที่ 11 มีจำนวน 32 คน หมู่ที่ 12 มีจำนวน 19 คน และหมู่ที่ 7 จำนวน 17 คน

2. ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก

3. ผลการเปรียบเทียบ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัย พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อย ดังนี้ ควรฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ควรมีการสร้างทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ควรซ่อมถนนคอนกรีตที่ชำรุด ควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชุมชน ควรจัดที่ทิ้งขยะให้เหมาะสม ควรส่งเสริมอาชีพผู้พิการควรให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการกำจัดสุนัขจรจัด ควรมีการจัดกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอ พัทลุงภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการประเมินการบำรุงรักษาถนนเป็นบางครั้ง ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะมีงบประมาณจำกัด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน มีการเก็บ เพียงบางวันเท่านั้น อาจเป็นเพราะข้อจำกัดด้านบุคลากร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการกำจัดขยะเฉพาะเมื่อมีใช้ระบาศ ไม่ได้ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เฉพาะช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วม และจัดได้ไม่ทั่วถึง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนกิจกรรมของสตรีเพียงบางครั้ง ไม่ได้ จัดเป็นประจำ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในฤดูฝนเท่านั้น และ จัดเป็นบางปี ไม่ได้ดำเนินการทุกปี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้จัดประเพณีตามเทศกาลทุกประเพณี จัดเฉพาะ ประเพณีที่สำคัญเท่านั้น

จากเหตุผลดังกล่าว การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอ พัทลุงภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล จึงปรากฏผลอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาสอดคล้อง กับศิริพงษ์ มุขศรี (2540 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยการดำเนินงาน ขององค์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร พบว่าองค์การบริหาร ส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร มีการดำเนินงานจำแนกงานออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร สำนักงาน การวางแผนพัฒนา การประชุมองค์การ การจัดทำข้อบังคับตำบล การบริหารงาน บุคคลและด้านการบริหารงบประมาณ พบว่ามีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง กับเครือณรงค์ พงษ์รัตน์ (2541 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษา เฉพาะกรณีของอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับอำพล ทมปลิว (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย ความสามารถของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีระดับความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับวิสูตร จงฐวณิชช์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับพระศรีเมือง ณ หนองคาย (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับนพร แสงหนุ่ม (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสัมฤทธิ์ สุขสงค์ (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านสตรี เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ มีระดับประสิทธิภาพต่ำ ไม่สอดคล้องกับคุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ สมมาศ โชคไชยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ
ชลธิชา พราวศรี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับทวิศักดิ์ ปักษา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนอยู่ในระดับ
มาก ไม่สอดคล้องกับแสงธรรม หัสดี (2552 : 80) ที่ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
กวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก

**สมมติฐานที่ 2 ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แตกต่างกัน**

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของทุกหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตาม
ความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานให้กับ
ประชาชนทุกหมู่บ้านได้รับทราบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่มีความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ เกรือณรงค์ พงษ์รัตน์ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความคิดเห็นของสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีของอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามความคิดเห็นของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความแตกต่างกัน ด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สอดคล้อง กับอำพล ลมปลิว (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสามารถของกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและการได้รับการ เตรียมการในการถ่ายโอนงานไม่มีความสัมพันธ์ กับแนวทางในการพัฒนาความสามารถของ กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สอดคล้องกับคุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลใน เขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีสถานภาพในการดำรงตำแหน่งคณะ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมาศ โชคไชยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัย ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัด มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาล มีความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิสูตร จงชูฉนิษฐ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้านไม่ต่างกัน สอดคล้องกับ เเด่นดวง สุนทรศิริ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแสงธรรม หัสดี (2552 : 80) ที่ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับชลธิชา พราวศรี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระหว่างประชากรทั้งสามกลุ่ม ผลปรากฏว่าประชากรทั้งสามกลุ่ม มีความคิดเห็นในผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 ไม่สอดคล้องกับพระศรีเมือง ณ หนองคาย (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 376 คน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนที่เป็นเพศหญิง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

- 1.1 ควรมีการประเมินและซ่อมบำรุงรักษาถนนอย่างต่อเนื่อง
- 1.2 ควรดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน
- 1.3 ควรมีการกำจัดมูลฝอยเฉพาะเมื่อมีใช้ระบาค อย่างสม่ำเสมอ
- 1.4 ควรจัดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้มีความพร้อม
- 1.5 ควรมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกวันสำคัญทางศาสนา
- 1.6 ควรสนับสนุนกิจกรรมของสตรีเพียงเป็นประจำ
- 1.7 ควรจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในฤดูฝนทุกปี
- 1.8 ควรจัดประเพณีตามเทศกาลทุกประเพณี
- 1.9 ควรฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
- 1.10 ควรมีการสร้างทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม
- 1.11 ควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชุมชน
- 1.12 ควรจัดที่ทิ้งขยะให้เหมาะสม

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวม และรายด้าน ทุกด้าน และรายชื่อทุกข้อ

ดังนั้น ในการศึกษารั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม